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1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของ Food Valley 
คุณปรีชาฯ  

 ความร่วมมือของ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เป็นปัจจัย/องค์ประกอบส าคัญ 

 การศึกษาเรียนรู้จากต้นแบบ/ตัวอย่างประเทศต่างๆ ทีป่ระสบความส าเร็จในเรื่องนี มาก่อน ไม่ต้องลองผิดลองถูก 

 ประเด็นส าคัญอยู่ที่การบริหารจัดการ ได้แก่ การไม่บูรณาการกระบวนการและแนวคิดของแต่ละหน่วยงาน 
ก่อนมาถ่ายทอดให้แก่ผู้ปฏิบัติ ปัญหาของไทย คือ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องท างานหนักจากนโยบายใหม่ๆ ของ
ส่วนกลางที่ลงมาอย่างไร้ทิศทาง ส่วนกลางควรมาท่อเดียวกันเพ่ือให้บริหารจัดการได้ และ 2) เอกชนกับส่วน
ราชการเก่งคนละด้านกัน มีการจับผิดฝาผิดคนไปบ้าง ให้ภาครัฐน า/ก าหนดทิศทาง นโนบาย/งบประมาณไม่
ต่อเนื่อง มีล าดับความส าคัญต่างกัน และมีการควบคุมที่มากเกินไป ดังนั น หากก าหนดให้ระดับจังหวัด/ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ จะต้องมีทิศทางเดียวกัน ต้องง่ายต่อการท างานของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเล่นได้ง่าย สามารถบริหารจัดการได้ง่าย และมีกิจกรรมที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่าย 

 จากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ แต่ละต้นสังกัดต่างก็มีมุมมองของตน ระดับปฏิบัติก็ไม่ทราบว่า 
จะฟังใคร แต่ละหน่วยงานควรสรุป/บูรณาการเป็นเสียงเดียวกันมาก่อนสู่การปฏิบัติ อย่ากระจายทรัพยากร 
เป็นเบี ยหัวแตก ควร Focus ก่อน หากท าด้านการตลาด ก็ Focus ที่ผู้บริโภค/กลุ่มเป้าหมายว่าต้องการอะไร 
เป็นตัวตั ง   
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2. การ Focus กลุ่มเป้าหมาย/การตลาด 
ดร.อัปสรฯ  

 การวิจัยและพัฒนา บริษัทมิตรผลฯ ใช้หลักทางธุรกิจ 3 F ดังนี  1) Focus ได้แก่ ลูกค้า , พื นที่ (Area) , ตลาด  
โดยตลาดและพื นที่เป็นตัวบอกว่าจะ Focus อะไร เช่น น  าตาลแคลอรี่ต่ า จะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารักสุขภาพ  
เป็นต้น  2) Fast ต้องเร็ว คิดแล้วต้องลงมือท า  3) Feasibility ถ้าท าแล้วไม่คุ้ม อย่าท า 

 ความส าเร็จของ Food Valley ณ ปัจจุบัน มีการปูพื นฐานมายาวนาน เกิดจาก Area base รู้ว่าต้องการอะไร  
สิ่งที่ต้องค านึง คือ 1) พื นที่มีอะไรเป็นจุดเด่น 2) การสร้างสมเทคโนโลยี นวัตกรรม และความแข็งแกร่ง 
ทางงานวิจัย โดยก่อนอ่ืนต้องมี 2 ความเชื่อว่า 1) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จ าเป็นในการ 
ท าให้ เกิดการสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับสินค้าเกษตรกรรมได้  โดยไทยเป็นประเทศ 
เกษตรอุตสาหกรรม ไม่ควรขายวัตถุดิบราคาถูก แต่ควรแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  2) เกษตรกรมีความเป็นอยู่ 
ที่ดจีากการท าเกษตรอุตสาหกรรม  

 จากการศึกษาดูงาน Food Valley ในเนเธอร์แลนด์ ความส าเร็จที่เห็นชัดเจน คือ 1) ได้มีการรวบรวม
นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คนเก่งๆ ไว้ถึงประมาณ 8,000 คน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และ 2) มี Networking มีการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั งภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่วนที่เป็น
เทคโนโลยีพื นฐาน รัฐบาลจะสนับสนุน 80% ให้เกิดขึ นก่อน ในระดับถัดมาจะเป็นการลงทุนร่วมกัน และท้ายสุด
ธุรกิจก็จะน าไปต่อยอดเอง Food Valley มีหน้าที่จับคู่เท่านั น เป็น Open innovation/Co-creation 3) มีการ
บริหารเป็นมูลนิธิ ผู้ดูแลบริหารคล้ายบริษัท  

 หากจะบริหาร Food Valley ในไทยให้ส าเร็จ จะต้องมีทีมที่ เป็นมืออาชีพเหมือนรูปแบบบริษัท  
ส่วน Networking เราสร้างได้อยู่แล้ว อาคาร/สิ่งก่อสร้างสามารถใช้ Science park ได้ แต่สิ่งที่เราต้องสร้าง 
ให้มาก คือ คน และ Facility ซึ่งรัฐบาลจะต้องมีความเชื่อและจะต้องลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
ที่ส าคัญที่สุด คือ จะท าอะไรต้องถามคนในพื นที่ และต้องดูว่าพื นที่มีอะไรที่จะสามารถน ามาเพ่ิมมูลค่าได้  
ซึ่งจะส่งผลให้คนในพื นที่มีความอยู่ดีกินดี เป็นการกระจายความเจริญของประเทศ  

 
3. Science park จะ support พื้นที่ได้อย่างไร 
รศ.ดร.ศักรินทร์ฯ  

 Science Park ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ จะผลักดัน ส่วนใหญ่ใช้ฐานมหาวิทยาลัยหลักในพื นที่เป็นตัวเริ่มต้น 
ตั งใจให้มหาวิทยาลัยเป็น Knowledge Institute ซึ่งชี ให้เห็นว่า ฐานการสร้างความรู้/การสร้างคนมีอยู่แล้ว  
แตท่ าอย่างไรจึงจะ Link ให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้/เข้ามาร่วมมือท างานด้วย รวมทั งมีการศึกษาร่วมว่า ภาคเอกชน
มีความต้องการอะไร จะท าอะไร โดยเริ่มมีความพยายามที่จะน านักวิชาการ/นักเทคโนโลยีไปเพ่ิม Productivity 
ในกลุ่มภาคการผลิตของ SMEs/บริษัท ช่วยลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต/เพ่ิมความหลากหลาย เช่น โครงการ iTAP 
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(Industrial Technology Assistance Program) ซ่ึงโครงการประเภทนี ไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัท/
ผู้ประกอบการ ควรเพิ่มหรือขยายฐานโครงการให้มากขึ น 

 หากแต่ละพื นที่ทราบว่า ตนเองมีอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการใดในพื นที่ แล้วดึงนักวิชาการ/คนที่มีความรู้  
ซึ่งไม่ใช่เฉพาะจากมหาวิทยาลัยเท่านั น อาจเป็นบริษัทใหญ่ๆ ก็ได้ ไปให้ความรู้/ช่วยยกระดับขีดความสามารถ  
ก็จะท าให้ตระหนัก/เห็นคุณค่าของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ น ช่วยยกระดับ SMEs ให้เก่งและเข้มแข็งขึ น  

 
4. การมองตลาด/ผลิตภัณฑ์ 
คุณปรีชาฯ 

 การมองตลาด ต้องพิจารณา 1) กลุ่มเป้าหมายคือใคร กลุ่มใด ซึ่งต้องชัดเจน ไม่สะเปะสะปะ ไม่กว้างเกินไป  
ไม่ครอบจักรวาล เพราะกลุ่มต่าง ความต้องการก็ต่าง  2) ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ ง ทั งเรื่องปัญหา 
ความต้องการ ความฝัน เป้าหมาย ความกลัว ฯลฯ ต้องมองหลายมุม/หลายมิติ  3) เราจะให้ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร ต้องตอบโจทย์ให้ได้ ไม่ขายในสิ่งที่เราท าได้แต่จะให้อะไรแก่กลุ่มเป้าหมายได้  
ต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  

 การสร้างความแตกต่าง ท าให้มูลค่าสินค้าต่างกัน เบื องหลังคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ปัจจัยความส าเร็จด้านการตลาด คือ 1) การสร้างความแตกต่าง 2) การเพ่ิมมูลค่า/เพ่ิมคุณค่า 3) การรักษา
คุณภาพมาตรฐาน 

 
5. การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
ดร.อัปสรฯ 

 ในเนเธอร์แลนด์ได้น าความต่างของ Life style ของคนมาใช้ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ไทยก็มี
โอกาสมากในการสร้างความแตกต่างในเรื่องของอาหารที่จะ Support Life style แต่เท่าที่พบกลับมีรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนๆ กัน ไม่เห็นความต่าง เช่น บูธผลไม้แห้งในงาน Expo  ปัจจุบัน Life style ของคนเปลี่ยนไป  
กระแสความสนใจเรื่องสุขภาพมีมากยิ่งขึ น ในโลกปัจจุบันไทยถูกกีดกันด้านสินค้าเกษตรมากขึ น จ าเป็นต้องเร่ง
สร้างความแข็งแกร่ง/ความเข้มแข็งในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานสินค้า ในอนาคตก็มีการกีดกัน เป็น Non-tariff 
ในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกอ้อย/การผลิตน  าตาลต้องไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานสะอาด ฯลฯ  
ซึ่งรัฐจะต้องเข้ามาดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าและสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือจะน าไปสู่การสร้างความแตกต่าง 
ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย 
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6. อนาคตของไทย จุดแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่อง Food Valley 
รศ.ดร.ศักรินทร์ฯ 

 ไทยมีความได้เปรียบที่ไม่ยุติธรรม คือ มีพื นที่ท าการเกษตรเยอะ น  าเยอะ มีเกษตกรเก่ง/คนเก่ง แต่ยังไม่ได้ 
ใช้ความได้เปรียบนี ต่อยอดให้ได้เปรียบมากขึ น ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้ได้เปรียบมากขึ นไปอีก คือ ไม่ได้สร้าง
ความรู้ ไม่ได้น าความรู้มาต่อยอด   

 ประเทศตะวันตกมีการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้วน าไปสร้างข้อได้เปรียบต่างๆ สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
สร้าง Productivity ซึ่งไทยก็เรียนรู้ในเรื่องนี  แต่เราลงทุนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความรู้น้อยเกินไป/ 
ไม่มากพอ ซึ่งหากเราจะน าความได้เปรียบมาต่อยอด จ าเป็นต้องสร้างความรู้ สร้างการศึกษา และสร้างความ
เข้มแข็ง เช่น ความรู้ในการบริหาร/กักเก็บน  า ความรู้เรื่องพันธุ์พืช ฯลฯ ขาดการบูรณาการความรู้ ขาดการสร้าง
อาชีพที่เน้นเรื่องการพัฒนาความรู้เพ่ือน ามาต่อยอด  ดังนั น ต้องสร้างคนควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการ/การบริการไปพร้อมๆ กัน ต้องผูกกระบวนการสร้างคนไปพร้อมกับการท างานที่เรียกว่า  
“การเรียนรู้คู่การปฏิบัติ” ให้นักศึกษาเรียนรู้บนโจทย์ที่มีประโยชน์กับผู้ใช้ ท าอย่างไรให้เกิดการสร้างคนและ 
สร้างงานในพื นที่ไปด้วย ซึ่งจะเป็นการสร้างความได้เปรียบ ท าอย่างไรจึงจะสร้างคนสร้างความเป็นเลิศ 
บนสิ่งที่มีความหมาย 

 
ดร.อัปสรฯ 

 ไทยโชคดี มีความอุดมสมบูรณ์ เรามีคนเก่ง แต่เราไม่ท างานร่วมกัน ชอบท าคนเดียว ชอบใช้ค าว่าบูรณาการ 
แต่ไม่ เคยบูรณาการ ต้องประกาศนโยบายให้ชัดเจนว่าไทยจะเน้นพืชอะไร แล้วให้ทุกหน่วยงานที่ม ี
ความเชี่ยวชาญมาช่วยกันท า รุมกันท าตั งแต่ต้นจนจบ ไม่ใช่พืชชนิดนี ให้หน่วยงานนี ท าซึ่งไม่เกิดการบูรณาการ 
สิ่งที่ต้องท าเพ่ิม คือ ท าอย่างไรให้คนของเราเก่งยิ่งขึ น และต้องสร้างความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต้องสร้างคน/สร้างการศึกษาในชนบทให้มีความรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ตั งแต่ระดับประถมทั่วทุกพื นที่ชนบท 
การศึกษาเป็นเรื่องใหญ/่เรื่องส าคัญ 

 คนไทยมีความเป็นมิตร มีน  าใจ ไม่เอาเปรียบ ดังนั น จึงมีความได้เปรียบเรื่องการท าตลาด/การติดต่อ ต้องดึงเอา
ส่วนนี ไปสร้างความได้เปรียบ 

 อยากให้ Food Valley ของไทยมีความต่อเนื่อง แต่เนื่องจากไทยมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย  
ดังนั น ต้องเริ่มจากจุดที่ชัดเจนแน่นอนก่อน เพ่ือพิสูจน์ว่าสามารถบูรณาการได้จริง ท าได้จริง แล้วค่อยขยายผล
ไปด าเนินการในพื นที่อ่ืนๆ 
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ปรีชาฯ 

 ไทยมีความต่างที่จะต้องแก้ไข คือ การท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม ท าอะไรคนเดียวเก่งแต่รวมกลุ่ม 
แล้วเถียงกันเอง แทนที่จะ Focus ผลงาน เป้าหมาย ความส าเร็จ หรือจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือให้เกิดการ 
เสริมพลังซึ่งกันและกัน 

สรุปประเด็นส าคัญจากการอภิปราย 

 การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่ม Productivity และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 การ Focus เรื่องที่จะท าอย่างชัดเจน เพ่ือตอบโจทย์ Competitive growth , Inclusive growth และ 
ในอนาคตจะเน้นเรื่อง Green มากขึ น ต้องมองในระยะยาวด้วย 

 การ Focus กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นใครมาจากไหน มีความต้องการอะไร 

 ไทยมีดีหลายเรื่อง เพียงแต่ต้องรวบรวมเรียบเรียงว่า แต่ละพื นที่มีความช านาญ/ความถนัด/ความแข็งแกร่ง 
ในเรื่องใด และฝากพิจารณาเรื่อง GI (Geographical Indications) ด้วย ซึ่งในยุโรปได้มีการน าไปใช้สร้าง 
Positioning/สร้าง Brand/สร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้ับสินค้า 
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